
III. Tillaga til 405. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 12. október 2017

Tillaga frá 484. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar, 27. september sl., um að Kristján 
Ólafsson fái tún í Engidal til afnota næstu fimm árin.

2.  Umsókn um að nýta tún í Engidal - 2012070001

Kristján Ólafsson óskar eftir því við bæjaryfirvöld að samningur um nýtingu túna í 
Engidal verði endurnýjaður. Síðasti samningur var gerður til fimm ára árið 2012 og er 
gildistími nýliðinn. 
Erindið var áður afgreitt á fundi umhverfisnefndar nr. 377 og á bæjarráðsfundi 16. júlí 
2012

Skipulags- og mannvirkjanefnd leggur til við bæjarstjórn að Kristján Ólafsson fái 
umrædd tún til afnota næstu fimm árin.


